



ประกาศคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) จำนวน ๒ คน ดังนี้

- ๑) นางสาววลัยพร ขจรกลิน นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกทุนประเภทศึกษา - ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Accounting
 - ๒) นางสาวดวงสวรรค์ ปานกุล นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์การค้า ระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกทุนประเภทศึกษา - ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Commercial Law/Business Law/International Trade Law
- และกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งรายชื่อและต้นฉบับเอกสารหลักฐานการสมัครของข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ของทั้ง ๒ คน ดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.พิจารณาแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ครั้งที่ ๗ ได้แก่

- ๑) นางสาววลัยพร ขจรกลิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนฯ หน่วยงานที่ ๖๐ ทุนประเภทศึกษา - ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Accounting ณ สหราชอาณาจักร
- ๒) นางสาวดวงสวรรค์ ปานกุล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนฯ หน่วยงานที่ ๖๙ ทุนประเภทศึกษา - ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Commercial Law/Business Law/International Trade Law ณ สหราชอาณาจักร

ดังนั้น คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จึงประกาศให้ นางสาววลัยพร ขจรกลิน เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุน ในหน่วยทุนที่ ๖๐ และนางสาวดวงสวรรค์ ปานกุล เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนในหน่วยทุนที่ ๖๙ และขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางโสรดา เลิศอาภาจิตร)

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาลฯ